



THÔNG CÁO BÁO CHÍ

ĐỂ PHỔ BIẾN NGAY
Ngày 13 tháng Sáu, 2024

Cần Người Quản Lý Các Địa Điểm Bỏ Phiếu Trực Tiếp

Văn Phòng Bầu Cử đang tuyển dụng [người quản lý trung tâm bỏ phiếu](#) tạm thời để điều hành các địa điểm bỏ phiếu trực tiếp cho [cuộc tổng tuyển cử tổng thống tháng Mười Một](#). Người quản lý được trả \$20 mỗi giờ.

Người quản lý trung tâm bỏ phiếu sẽ được yêu cầu lãnh đạo nhân viên phòng phiếu đồng thời đại diện cho Văn Phòng Bầu Cử một cách chuyên nghiệp, không đảng phái. Văn Phòng Bầu Cử cần tìm những người có tinh thần đồng đội, có kỹ năng lãnh đạo mạnh mẽ và luôn thể hiện sự linh hoạt, kiên nhẫn cũng như mức độ chính trực cao nhất. Có kinh nghiệm quản lý trước đây và / hoặc đã làm nhân viên phòng phiếu.

Người quản lý trung tâm bỏ phiếu phải tham dự lớp hướng dẫn nhân viên phòng phiếu hai ngày có trả tiền và thêm một ngày cho lớp hướng dẫn quản lý trung tâm bỏ phiếu có trả tiền để học hỏi các thủ tục, nhiệm vụ và trách nhiệm.

Công việc của trung tâm bỏ phiếu kéo dài từ 4 đến 11 ngày để quản lý hoạt động và hỗ trợ cử tri, ngoài một ngày để thiết lập trung tâm bỏ phiếu và một ngày để thu dọn đồ đạc sau Ngày Bầu Cử.

Người quản lý trung tâm bỏ phiếu phải có mặt để làm việc từ 7 giờ 30 sáng đến 5 giờ 30 chiều vào các ngày làm việc được chỉ định cũng như các ngày cuối tuần trong suốt quá trình bỏ phiếu trực tiếp. Vào Ngày Bầu Cử, ngày 5 tháng Mười Một, người quản lý trung tâm bỏ phiếu sẽ làm việc nhiều giờ hơn.

Những người nói tiếng Anh mà biết tiếng Tây Ban Nha, tiếng Phi Luật Tân, tiếng Việt, tiếng Trung Hoa, tiếng Ả Rập, tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn Quốc, tiếng Lào, tiếng Ba Tư hoặc tiếng Somali cũng cần thiết. Nếu quý vị thông thạo một trong những ngôn ngữ này, hãy nhớ nêu rõ ngôn ngữ đó trong mẫu đơn của quý vị.

Mẫu đơn xin làm quản lý trung tâm bỏ phiếu có sẵn tại sdvote.com. Để biết thêm thông tin, hãy gọi (858) 565-5800 hoặc email pollworker@sdcounty.ca.gov.

###

COUNTYNEWSCENTER   

COUNTY COMMUNICATIONS OFFICE
1600 PACIFIC HIGHWAY, ROOM 208 • SAN DIEGO, CA 92101